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Mætt voru:
Kennarar: Ragnheiður og Anna Pála
8.bekkur: Arna Kristín, Pat, Agla.
9.bekkur: Embla, Aðalheiður, Hugrún, Danijela og Elisabeth.
10.bekkur: Tómas, Arnaldur, Þórunn, Auður, Styrmir, Margrét og Ninja.

Málefni fundar

● Fundur settur kl. 12:03
● Leynivinavika, 21.-25. nóvember. Leynivinir dregnir í umsjón 10. nóvember.
● Hugrún skrifar bréf til stjórnenda varðandi þá hugmynd að fá að vera í mat á ákveðnum

dögum en sleppa öðrum eða velja af matseðli þá daga sem nemendur vilja vera í mat.
Eins að taka fram hvort það séu ofnæmisvaldar í aðalrétti dagsins, bæði á matseðli og
mögulega tilkynningu á hurðinni inn í matsal þá daga sem nemendur með ofnæmi þurfa
að leita til kokks.

● Rætt um að hafa líka vöfflur án mjólkur (og öðrum ofnæmisvöldum) á Kærleikskaffihúsi.
● Helga gerir auglýsingu á skjáinn fyrir fancy friday.
● Tómas, Arnaldur og Styrmir gera auglýsingu fyrir leynivinaviku til að setja á instagram

nemandaráðsins.
● Agla og Arna gera auglýsingu fyrir leynivinavikuna sem fer upp á skjá.
● Auður stofnar playlista á spotify sem að verður spilaður í frímínútum í gegnum

hátalarann. Hún deilir hlekk á Bekkjarrými ÖSE.
● Aðalheiður, Embla, Pat, Elisabeth og Danijela búa til veggspjald þar sem hægt er að

óska eftir lögum á playlistann.
● Rætt var um hvernig við ætlum að skipta nemendum niður á kærleikskaffihúsinu sem fer

fram í desember þar sem stundum var parað saman þvert á bekki á vinadaginn. Við
þurfum að fá svör við því tímanlega svo við getum undirbúið atriðin með fyrirvara.

Fundi slitið kl.13:02

Framundan.
● Spila tónlist.

○ Klára playlistann.
● Árshjólið.
● Vinna með fyrirmyndir.

Fundarritari: Margrét Ólöf Kusse Soka.


